



ที่ นร 5202/2610

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000

15 สิงหาคม 2565

เรื่อง สรุปลผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)
ครั้งที่ 3/2565

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาบันทึก สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ นร 0403 (กร.1) 10922/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานการประชุม กพต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาคำสั่ง กพต. ที่ 6/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาคำสั่ง กพต. ที่ 7/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ภายใต้กรอบระเบียบเศรษฐกิจยาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2565 - 2571) และคณะทำงาน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาคำสั่ง กพต. ที่ 8/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาคำสั่ง กพต. ที่ 9/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ชุด

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเสนอเรื่องสรุปลผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) และมาตรา 6 (1) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 (6) ที่กำหนดไว้ว่าให้ กพต. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. สั่งและปฏิบัติราชการ ศอ.บต. แทนนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

/เรื่องดังกล่าว...

เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. ที่มา

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กำหนดให้มี กพต. ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การบริหารราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และสอดคล้องกันทั้งในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา รวมทั้งเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ต่อไป

3. สรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ 3/2565 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กพต. กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของ กพต. ที่เดินทางมาร่วมประชุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลปัญหาและความจำเป็นของประชาชนที่ต้องการให้ กพต. เร่งรัด ผลักดัน ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ตลอดจน มีข้อเสนอโครงการใหม่ ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขของประชาชนตามที่รัฐบาลกำหนด เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมศาสนาและพหุสังคม เป็นต้น และทุกเรื่องจะยังเป็นประโยชน์ไปยังงานด้านความมั่นคงได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในระยะต่อไปจะมีการประชุมในพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า กพต. ทำเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ขอให้คณะกรรมการ กพต.ทุกท่านให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมในพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้มากที่สุดตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง และ กพต. ต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ มีหลายวาระ ทั้งการรายงานความก้าวหน้าตามมติ กพต. และการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมนี้จะได้สื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลจริงใจแก้ไขปัญหา พร้อมกับอยู่เคียงข้างประชาชนทั้งยามทุกข์และยามสุข ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

3.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

3.1.1 ผลการขับเคลื่อนสนามบินเบตงให้เปิดบริการเชิงพาณิชย์

ตามมติ กพต. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 อนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้กับกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม สำหรับเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงในช่วง 3 ปีแรก ในกรอบวงเงิน 19 ล้านบาท หรือปีละ 9.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ประธานมีข้อสั่งการ

/ให้กระทรวง...

ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้สามารถเปิดใช้ สนามบินเบตงได้ในต้นปี พ.ศ 2565

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดอนเมือง – เบตง โดยสายการบินนกแอร์ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน หลังจากนั้นหน่วยงานเกี่ยวข้อง ศอ.บต. กระทรวงคมนาคม สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สายการบินนกแอร์ ได้ร่วมหารือเพื่อให้สามารถทำการบินเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยทำการบินสัปดาห์ละ 3 วัน และจะมีการประเมินเพื่อปรับให้มีความเหมาะสม หลังจากผ่านระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในห้วงเดือนเศษที่ผ่านมา มีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวใช้บริการกว่า 2,500 คน ซึ่งการเปิดให้บริการสนามบินเบตงเชิงพาณิชย์ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดยะลา อำเภอเบตง ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และส่งผลให้แนวโน้มการท่องเที่ยวในอำเภอเบตง และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจภาคใต้โดยรวม

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

ขอบคุณกระทรวงคมนาคม, ศอ.บต., จังหวัดยะลา และภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอำเภอเบตงให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการพัฒนามิติที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน เช่น พัฒนาพื้นที่มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ การก่อสร้างส่วนต่อขยายรันเวย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม

3.1.2 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาส 1 ปี 2565

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศอ.บต. ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดทำรายงานดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสะท้อนปัญหาและความต้องการจากประชาชนโดยตรงที่ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง

การจัดทำรายงานดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2564 โดยจัดทำเป็นรายไตรมาส แนวทางดำเนินงานใช้กลไกบัณฑิตอาสาเก็บรวบรวมแบบประเมินจากประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ 2,100 หมู่บ้านเศษ จำนวน 30,000 ตัวอย่าง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการวิเคราะห์จัดระเบียบข้อมูล จัดทำเป็นข้อเสนอเรียงลำดับให้เห็นปัญหาความเดือดร้อนจากความรุนแรงมากที่สุดถึงระดับน้อยที่สุดประมาณ 20 รายการ และข้อมูลความต้องการของประชาชนที่เป็นความเร่งด่วนเรียงลำดับประมาณ 20 รายการเช่นเดียวกัน พร้อมกับข้อมูลความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐในมิติต่าง ๆ ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาสที่ 1 พ.ศ 2565 ทั้ง 3 ด้านผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นร้อยละ 50 ทั้ง 3 รายการ โดยมิติความมั่นคงได้รับความเชื่อมั่นสูงสุด ซึ่งรายงานดัชนี

ความเชื่อมั่นดังกล่าว ศอ.บต. ได้จัดส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

ขอให้ ศอ.บต. ร่วมกับทุกภาคส่วน และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด นำข้อเสนอของประชาชนตามที่เสนอในรายงาน ไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม กพต. ต่อไปด้วย

3.2 เรื่องการติดตามความก้าวหน้าตามมติ กพต. จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

3.2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา “Amazean Jungle Trail”

มติ กพต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เห็นชอบหลักการโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา “Amazean Jungle Trail” เพื่อยกระดับเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเมืองเบตง จังหวัดยะลา และยกระดับการวิ่งในภูมิภาคให้ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (รวม 6 ปี)

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบท่องเที่ยวเบตงอย่างยั่งยืน จังหวัดยะลา ซึ่งในภาพรวมได้มีการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วหลายด้าน อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สนามบิน ถนน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ การจัดการแข่งขัน “Amazean Jungle Trail” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับโลก ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุป มีผู้เข้าร่วมแข่งขันใน 3 ระยะ คือ 100 กิโลเมตร 50 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร รวม 800 คนเศษ และในการวิ่งบนถนนระยะ 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวม 600 คนเศษ โดยรวมมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 1,400 คนเศษ ซึ่งการดำเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย

ผลจากการดำเนินการ ในครั้งนี้ ได้ส่งผลที่สำคัญดังนี้

1. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก UTMB ให้เป็นสนามแข่งขันมาตรฐานระดับโลก หรือ UTMB World Series วิ่งเทรลสนามที่ 2 ของประเทศไทย และได้รับการบรรจุให้มีการแข่งขันครั้งที่ 1 ในห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566
2. ด้านเศรษฐกิจ ช่วยสร้างกระแสเงินหมุนเวียนในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณ 140 ล้านบาท
3. การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก 14 ประเทศ จึงได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศไทยให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก กล่าวโดยสรุปการจัดการแข่งขัน “Amazean Jungle Trail” จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องในอนาคต และจะเป็น

ส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม รับประทาน

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

ขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ, ศอ.บต., จังหวัดยะลา, เทศบาลเมืองเบตง และภาคเอกชน ทั้งด้านกีฬา ท่องเที่ยว โรงแรม และอื่น ๆ ที่นีกกำลังทำงานจนประสบความสำเร็จทั้งสร้างเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมคนทุกเชื้อชาติศาสนาเพื่อพัฒนาเบตงให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก เป็นสนามการแข่งขันวิ่งเทรลสนามที่ 2 ของไทยที่มีเสน่ห์ในสายตานานาชาติ ขอให้ทุกฝ่ายตั้งใจจัดการแข่งขันครั้งต่อไปให้ดีที่สุด หากติดขัดปัญหาและอุปสรรคใด ให้ ศอ.บต. ประสานและรายงาน กพต. ให้ทราบโดยด่วน เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปโดยเร็ว กรณีการจัดงานในปี 2566 ให้ ศอ.บต. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาเป็นการต่อไป

3.2.2 รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ 1 ชำราชากร 1 คริวเรือนยากจน ของ ศอ.บต.

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหมายแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และได้จัดกลไกขับเคลื่อนงานในระดับชาติและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน และทีมปฏิบัติการรับผิดชอบดำเนินงานในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน

สำหรับในพื้นที่ จชต. ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “1 ชำราชากร 1 คริวเรือนยากจน” โดยมอบให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการและความคืบหน้าที่สำคัญ

ศอ.บต. ได้กำหนดคริวเรือนยากจนนำร่องจากฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จำนวน 379 คริวเรือน ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ กพต. และจัดให้มีศูนย์บูรณาการงานในระดับพื้นที่ร่วมกับกลไกของจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ร่วมดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคริวเรือนเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาจำแนกมิติความจน และจัดทำแผนงานแก้จนรายคริวเรือนในสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของคริวเรือน

/โดยจัดบ...

โดยจัดงบประมาณจาก คอ.บต. สนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นความยากจน ซึ่งจัดกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามและสนับสนุนการแก้จนอย่างต่อเนื่อง 1 - 2 ปี รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผล เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนนำร่อง 379 ครัวเรือน สรุปว่าจำนวนกว่าครึ่งคือ 202 ครัวเรือน เป็นมติจนรายได้ รองลงมา จำนวน 133 ครัวเรือน เป็นมติจนความเป็นอยู่ ทั้งนี้ คอ.บต. และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เร่งแก้ไขปัญหาค่าความจนที่หน่วยงานของรัฐทำได้ที่คือ มติสาธารณสุข มติการศึกษา มติบริการภาครัฐ และมติความเป็นอยู่ ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นลำดับสำหรับมติรายได้นั้นกำลังเสนอแผนงานเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะได้รับเงินจัดหาปัจจัยการผลิตให้ครัวเรือนยากจน ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2.3 รายงานความคืบหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้

มติ กพต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เห็นชอบกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน ชุดที่ 1 จำนวน 104 ลำ งบประมาณ ไม่เกิน 298 ล้านบาท และเห็นชอบให้ใช้งบกลาง ปี พ.ศ. 2565 โดยในขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้พิจารณาดำเนินการ ด้วยความรอบคอบไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และในที่ประชุม กพต. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ประธานสั่งการให้ คอ.บต. สำนักงบประมาณ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งหารือดำเนินการเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

ความคืบหน้าการดำเนินงาน คอ.บต. ได้รับคำแนะนำจากสำนักงบประมาณว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้แต่ขอให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมติ กพต. จึงได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติและความถูกต้องของเรือและเจ้าของเรือให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยกำหนดให้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาค่าความจนพิจารณาตามลำดับ โดยคาดว่าจะให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และในต้นเดือนสิงหาคม 2565 คอ.บต. จะดำเนินการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2.4 ผลการจัดกิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สร้างสรรค์ และการอ่านเพื่อเด็ก ปฐมวัยชายแดนใต้” ภูมิภาค วิถีวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

มติ กพต. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 รับทราบความคืบหน้าโครงการเพิ่มทักษะทางการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 2 - 5 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยประธาน กพต. มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ ศอ.บต. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านการใช้ภาษาไทย โดยพัฒนารูปแบบการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจและงานวิจัย 4 ด้าน คือ ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาทักษะการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย ปัญหาสติการอ่าน ซึ่งมีร้อยละต่ำที่สุดของประเทศ และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องดำเนินงานในหลายมิติโดยแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อสร้างสรรค์ โดยการผลิตสื่อจากวัสดุใกล้ตัวหรือในท้องถิ่นที่ออกแบบให้มีความน่าสนใจ ทำให้เด็กอยากสัมผัส อยากเล่น อยากอ่าน โดยในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้จัดโครงการสื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 200 แห่ง และในห้วงวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ มหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีเครือข่ายรักการอ่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 เครือข่าย มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60 แห่ง หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และเยาวชนที่เป็นเด็กปฐมวัย 3,200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้สร้างแรงกระตุ้นให้กับเด็กและผู้ปกครองในการอ่านหนังสือมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีพัฒนาการด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น ด้านสติปัญญา จินตนาการ การใช้ภาษาไทยควบคู่ภาษาถิ่นการเรียนรู้เรื่องสุขภาพที่ได้จากการอ่าน เป็นต้น ในระยะต่อไป ศอ.บต. และหน่วยงานเกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลกิจกรรมรักการอ่านผ่านสื่อสร้างสรรค์ให้กว้างขวางและครอบคลุมพื้นที่พร้อมทั้งจัดทำธนาคารสื่อสร้างสรรค์ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับจัดโครงการความร่วมมือจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กประจำครัวเรือนอย่างน้อยครัวเรือนละ 5 เล่ม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อสั่งการของประธาน กพต.

1. ให้ ศอ.บต. ประสานกรมประชาสัมพันธ์โดยเร็ว เพื่อจัดทำข้อมูลการสื่อสารความสำเร็จจากการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนไปสู่สังคมและประชาชนในวงกว้างผ่านสื่อมวลชนทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และให้รายงานผลประเมินการสื่อสารต่อที่ประชุม กพต. ต่อไปด้วย

2. ให้ทุกภาคส่วนเร่งรัดดำเนินการนำเรือประมงออกนอกระบบให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และให้ ศอ.บต. แจ้างแผนและระยะเวลาการทำงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นว้รัฐไม่ทิ้งประชาชน หากประชาชนมีปัญห้อื่นใดที่รัฐสามารถแก้ไขได้ก่อน ก็ให้ดำเนินการไปพร้อมกัน

3. ให้ ศอ.บต., ส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการตามข้อสั่งการที่มอบไว้ในคราวการเปิดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ครอบคลุมกลุ่มพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 4 - 6 ปี เน้นทักษะการพูดอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ และให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

3.3.1 ขออนุมัติกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ - สงขลา ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565 - 2570)

มติที่ประชุม

1) เห็นชอบหลักการกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ - สงขลา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) และมอบหมาย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด กำกับ และติดตามการดำเนินการสำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่พร้อมดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

2) เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ กพต. เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ - สงขลา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

3) มอบหมาย ศอ.บต. รายงานผลการดำเนินงานให้ กพต. ทราบทุกกรอบ 3 เดือน

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ประเด็นแรก สำหรับแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่ ในส่วนของโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากกรมเจ้าท่าว่าโครงการดังกล่าว มีปัญหาในประเด็นของพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่คัดค้าน ประกอบกับทาง ศอ.บต. เอง ได้มีการจัดทำโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า โดยโครงการดังกล่าวจะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ซึ่งห่างจากบริเวณโครงการของกรมเจ้าท่าประมาณ 2 กิโลเมตร จึงอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนกันได้ ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ยุติโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 แล้ว อันเนื่องจากปัญหาการคัดค้านของประชาชน และได้มีหนังสือแจ้งไปยัง ศอ.บต. แล้ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประเด็นที่สอง โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ขนาดใหญ่ในเชื่อมต่อและหาดใหญ่นอกบริเวณพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เทศบาลนครหาดใหญ่และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับทราบข้อมูลของโครงการดังกล่าว จึงเห็นควรให้เทศบาลนครหาดใหญ่ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในประเด็น พื้นที่ ทิศทาง และแผนการดำเนินงานของโครงการต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า เดิมมีท่าเรือแห่งที่ 2 ซึ่งกรมเจ้าท่าดำเนินการ แต่เนื่องด้วยผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลามีความประสงค์ที่จะให้มีท่าเรือเกิดขึ้นอีกแห่ง โดยโครงการเบื้องต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจต่าง ๆ นั้นได้ และขณะนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการจัดทำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการมาหลายปี ผ่านการสำรวจความพร้อม ความลึกของแหล่งน้ำทะเล ซึ่งหากรับทราบผลกระทบทางยุทธศาสตร์ ที่ สศช. ได้จัดทำขึ้นแล้วนั้น จะทำให้ทราบว่าบริเวณใดมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ตอนนี้อยู่เริ่มสำรวจความคิดเห็นแล้ว ใช้วิธีการจ้างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วม เข้าดำเนินการสร้างความเข้าใจต่าง ๆ กับประชาชน ส่วนในเรื่องของท่าเรือก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ และการดำเนินการมีความก้าวหน้าในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่ม NGOs ผู้ต่อต้านโครงการ โดยการสร้างความมั่นใจ และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดทำเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมรับฟังข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับและแก้ไขโครงการให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ศอ.บต. ได้จัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ไปศึกษาดูงานถึงความสำเร็จที่ทำเรือปั้นง และท่าเรือมะละกา พบว่าการประมงพื้นบ้านที่ทำเรือปั้นงยังคงทำการประมงได้อย่างปกติ จะเห็นว่า การสร้างท่าเรือไม่เกิดผลกระทบต่อการทำอาชีพประมงพื้นบ้านหรือประมงชายฝั่ง ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้มีการดำเนินการศึกษาดูงานมาโดยตลอด แต่หยุดชะงักไปในช่วงที่ COVID - 19 ระบาด

นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า กรณีโครงการที่เสนอ เป็นลักษณะโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการเตรียมความพร้อม มีการศึกษาออกแบบ และครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม และหากโครงการดังกล่าว ไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนปี 2565 - 2570 ของหน่วยงาน จะไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และเห็นควรให้ตรวจสอบในประเด็นต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ประการแรก ประเด็น แนวทางที่ 1 พื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ ในโครงการที่ 4 การเสนอจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 นั้น เห็นควรอย่างยิ่งที่จะเสนอจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัด เนื่องจากจังหวัดสงขลามีความพร้อมที่เป็นเมืองกีฬา และในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดมาแล้วทั้งสิ้น ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานี โดยภารกิจกีฬาแห่งประเทศไทยมีแผนการกระจายการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพในส่วนภูมิภาคทางภาคใต้ และจากการที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลา ซึ่งสนามกีฬาติณสูลานนท์ได้รับการรับรองจากฟีฟ่าว่ามีมาตรฐานระดับนานาชาติ จึงมีกำหนดที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการเป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา **ประการที่สอง** โครงการที่ 6 มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) จังหวัดสงขลามีความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางการประชุม มีความพร้อมในเรื่องที่พัก โรงแรมหลากหลายและหลายแห่งในเมืองหลัก ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่ ดังนั้นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความสามารถในการดำเนินการโครงการดังกล่าว **ประการที่สาม** แนวทางที่ 3 การผลักดันเมืองหาดใหญ่ไปสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City มีโครงการสำคัญเร่งด่วน 3 โครงการ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญโดยจังหวัดสงขลามีความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งตามที่กล่าวมาทั้ง 3 ประการ สามารถดำเนินการได้ก่อนในเชิงนโยบาย เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาจะสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า โครงการการเยียวยาผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนั้น กระทรวงการคลังได้มีมาตรการบรรเทาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด - 19 ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ อาทิ มาตรการเสริมสภาพคล่องซึ่งใช้เงินจาก พ.ร.ก. ฟื้นฟู มาตรการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการธุรกิจ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ครั้งที่ 1 มาตรการพักชำระหนี้ซึ่งวงเงิน 1 แสนล้านบาท ที่รับคำขอถึง 9 เมษายน 2566 มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวผ่านธนาคารออมสิน วงเงิน 5 พันล้านบาท รับคำขอถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มาตรการสินเชื่อ บสย. มาตรการบรรเทาชำระหนี้สิน และมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Soft Loan) ในลักษณะทุนหมุนเวียน วงเงิน 25,000 ล้านบาท (ปัจจุบันคงเหลือ 4,000 ล้านบาท) ซึ่งหากทางอำเภอหาดใหญ่ หรือทางจังหวัดสงขลาต้องการให้มาตรการดังกล่าวขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ดูแลและควบคุมมาตรการดังกล่าว จะพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของมาตรการ ว่าสามารถขยายพื้นที่ได้หรือไม่ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของมาตรการครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในส่วนประเด็น Free Trade Zone ซึ่งดำเนินการแล้วใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แต่ติดปัญหาผลกระทบโรคไวรัส COVID - 19 แต่หากต้องการขยายมาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ กระทรวงการคลังจะรับไปประสานในรายละเอียดต่อไป

ข้อสั่งการประธาน กพต.

เห็นชอบตามเสนอและรับข้อสังเกตต่าง ๆ จากกระทรวงที่ให้ข้อสังเกตและขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ โดยขอให้ สศช. เร่งรัดกระบวนการ SEA ที่จะทำให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก โดยต้องให้ประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ รั้ว รั้วรับทราบ และเข้าใจว่าจัดทำขึ้นเพื่อเกิดความเจริญในจังหวัดสงขลา เกิดประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อาทิ อาชีพประมง และประชาชนชายฝั่ง ต้องชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องว่า จะมีรายได้มั่นคงและต่อเนื่อง จากการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น สศช. ต้องเร่งดำเนินการเพื่อที่จะได้ข้อสรุปถึงแนวทางการดำเนินการของโครงการ ว่าประชาชนประสงค์ที่จะให้โครงการนี้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ ควรดำเนินการบริเวณอื่นใดที่เหมาะสมกว่าหรือไม่ หรือควรลดขนาดของโครงการลง และขอให้ ศอ.บต. ดำเนินการพาแกนนำไปศึกษาดูงานความสำเร็จของท่าเรือที่ประเทศมาเลเซีย และในประเด็นการเสนอจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 นั้น เห็นควรให้การศึกษาแก่ประเทศไทยมาสำรวจความพร้อมของสนามกีฬา สถานที่ ที่พัก ที่จะรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ และพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการจัดทำโครงการ

ในการนี้ กพต. ทุกท่านคงได้รับทราบข้อมูลความชบเซาของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ – สงขลา จากสื่อมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากที่ทุกกระทรวงต้องร่วมมือฟื้นฟูและพัฒนากันอย่างเต็มกำลัง ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางฟื้นฟู เร่งดำเนินการตามที่มีการเสนอโดยเร็ว โดยเฉพาะแผนเร่งด่วนทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ – สงขลา ต้องทำให้ได้เพื่อให้ธุรกิจของประชาชนได้รับการฟื้นฟูทั้งจากปัญหาโควิด-19 และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ หากขนาดใหญ่-สงขลา ในฐานะหัวใจหลักของเศรษฐกิจภาคใต้เกิดผลกระทบก็จะทำให้เกิดปัญหาเชื่อมโยงไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

ขอให้ ศอ.บต. ไปประสานกระทรวงมหาดไทย, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับจังหวัดสตูลและสงขลา ให้อยู่ในกลุ่มภาคใต้ชายแดนเช่นเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และให้ ศอ.บต. ทำหน้าที่บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และงบประมาณทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามที่ กพต. มีมติไว้ เพื่อความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุดทางการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และให้รายงานผลในการประชุม กพต. ครั้งต่อไป

3.3.2 ขออนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ภายใต้กรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

มติที่ประชุม

1) เห็นชอบอนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ภายใต้กรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2565 – 2571) โดยมอบหมายให้

ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก

2) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด ตามที่เสนอเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับพื้นที่ เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไป

3) มอบหมาย ศอ.บต. มีหนังสือแจ้งมติ กพต. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรกันเงินไว้สำหรับดำเนินกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้
กรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

4) ให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการฯ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอ เพื่อให้ กพต. พิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไข ปัญหา เป็นการเร่งด่วนในแต่ละกรณีต่อไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า
การเตรียมความพร้อมการใช้ประโยชน์พื้นที่ร้างสำหรับโครงการ มีดังนี้ (1) มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อ
การแปรรูป โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการขอใช้โรงงานเพื่อการแปรรูป ซึ่งไม่มีการเก็บ
ค่าเช่าจากเกษตรกร สำหรับกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ได้ให้กลุ่มวิสาหกิจดำเนินการทำกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตอาหาร (TMR) เรียบร้อยแล้ว (2) เพิ่มการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตลาดโค โดยการเพิ่มพื้นที่คอกกลาง
สำหรับกักเก็บผลผลิตก่อนจำหน่าย กระบวนการดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมสำหรับวงจรของโครงการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

**นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(แทน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติ
กรอบวงเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับการจัดทำโครงการฯ นี้ วงเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ คาดว่าจะสามารถคืนทุนและเกิดประโยชน์แบบครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงโค
แม่พันธุ์ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงโคขุน ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อจำหน่าย ทำให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ข้อสั่งการประธาน กพต.

ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรฐานราก-งานปศุสัตว์
ตามที่กำหนดในกรอบโครงการเมืองปศุสัตว์ฯ ไปเร่งรัดดำเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยยึดมั่นใน
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็น “ระเบียบเศรษฐกิจฮาลาล” ของประเทศไทย
ให้ได้ ต้องสร้างโอกาสและความหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการต้นทาง กลางทางและปลายทาง
เชื่อมโยงทุกมิติการพัฒนา กับประเทศโลกมุสลิมและประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่องกันให้ได้
โดยเร็ว

3.3.3 ขอความเห็นชอบกรอบข้อเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มติที่ประชุม

1) อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา จังหวัดละ 1,000 ล้านบาท) เพื่อดำเนินโครงการ และมอบหมาย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ประสานการปฏิบัติกับพื้นที่ต่อไป

2) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการภายใต้ กพต. เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามแผนที่กำหนดไว้ มอบหมายให้ ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพต. เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม

นางสาวกนกกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า โครงการนี้ มีลักษณะโครงการในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ ซึ่งหากมีข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ศอ.บต. ได้มีการประชุมร่วมกันกับ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงลักษณะของโครงการ ที่เป็นการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมซึ่งไม่ใช่กรอบของสภาพสันติสุข ทั้งนี้ จังหวัดได้รับทราบและได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ กสทช. ได้ดำเนินการแยกส่วนการจัดการในแต่ละจังหวัด ที่ประชุมมีมติให้ ศอ.บต. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหาร

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (แทน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้ข้อสังเกตที่ประชุมว่า โครงการนี้ มีพื้นที่เป้าหมายคือ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยบูรณาการร่วมกันของทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรวมถึงจังหวัดปัตตานีด้วย แต่ในกรอบพื้นที่ดำเนินการของโครงการ ไม่ได้ครอบคลุมถึงจังหวัดปัตตานี จึงเห็นควรว่า ควรบูรณาการร่วมกันโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๕ จังหวัด ซึ่งรวมจังหวัดปัตตานีแล้วด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า จากการประชุมหารือร่วมกันของ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้จะพัฒนาศักยภาพด้านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อยกระดับการค้าชายแดนและความร่วมมือ ในมิติต่าง ๆ และเชื่อมโยงการบริหารจัดการด้านไปยังพื้นที่อื่น ตามที่มีการเดินทางของประชาชน โดยมุ่งหมายให้เป็นโครงการสำคัญที่จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดชายแดนทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ทั้งนี้ หากที่ประชุม กพต. มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ก็สามารถ

เพิ่มเติมได้ หากแต่เบื้องต้นของโครงการนี้จะเริ่มต้นจากบริเวณด้านการค้าชายแดน แล้วขยายผลสำเร็จไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ข้อสั่งการประธาน กพต.

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือยกระดับการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่า โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพและโอกาสหลายเรื่องที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ บนพื้นฐานที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น อาทิ การบริหารจัดการด้านการค้า การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ที่นิสัยใจคอของผู้คนในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ และมิตรภาพกระชับชาติสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ อย่างไรก็ตาม การบริหารและการพัฒนาที่ผ่านมา ยังเป็นรูปแบบเดิม ไม่เกิดประสิทธิภาพในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรมีข้อเสนอให้จังหวัดที่มีเขตพื้นที่ด้านการค้าชายแดนซึ่งถือเป็นการต่อยอดมติคณะรัฐมนตรีที่เคยมี เชื่อมโยงไปยังเขตพื้นที่ข้างเคียง ผ่าน การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัด ซึ่งก็ได้มีการไปหารือร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมคิดและออกแบบการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นแกนกลางประสานและเชื่อมโยงการพัฒนาในภาพรวมของอนุภูมิภาค การมีโครงการดังกล่าว เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกมิติได้ สอดรับกับศักยภาพและข้อเสนอของทุกภาคส่วนในจังหวัดที่มีการหารือร่วมกันมาเป็นอย่างดีแล้ว

ขอให้คณะอนุกรรมการที่จัดตั้ง เร่งรัดจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและสอดคล้องกับกรอบงานแต่ละมิติ ให้ความสำคัญกับประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ ศอ.บต. รวบรวมและเสนอข้อมูลไปยัง กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ชักช้า และให้รายงาน กพต. ในการประชุมครั้งต่อไป

3.4 เรื่องอื่นๆ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (แทน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงในที่ประชุมว่า ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาคู่เชื่อมต่อศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ – ด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซีย และมีข้อยุติหลักเขตแดนที่ BP 23/9 -BP 23/10 และจุดเชื่อมต่อระยะ 800 เมตร เรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ อบจ.สงขลา ดำเนินการเสนอการสนับสนุนงบประมาณฯ งบกลาง ไปยังกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด เนื่องจาก อบจ.สงขลา มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับงบประมาณการก่อสร้างและค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและผลอาสิน จึงมีความจำเป็นในการขอใช้งบกลาง

นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ในกรณีที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางเบื้องต้น ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินเหลือจ่ายหรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 2565 หรือพิจารณาเงินจากแหล่งเงินอื่น และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการที่ จะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลาง จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบการใช้งบกลางต่อไป

3.5 ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ประธานฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการประชุม กพต. ในพื้นที่ที่ต้องการให้ รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เป็น กพต. เข้าประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้รวดเร็ว ทันทั่วถึง และตรงตามความจำเป็นและความต้องการของ ประชาชนมากที่สุด เพื่อให้ “กรม. ภาคใต้” ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

มอบหมายให้ ศอ.บต. ไปวางแผนการประชุมในพื้นที่เป็นการล่วงหน้า และ ประสานทุกส่วนราชการเพื่อร่วมกำหนดเนื้อหา รูปแบบการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อ กพต. จะได้มีมติที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ ได้มากที่สุด

ให้กรมประชาสัมพันธ์ ช่วยทำหน้าที่สื่อสารไปยังประชาชนเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมกับ กพต. ทุกครั้ง ให้ กพต. เป็นกลไกที่มุ่งสร้างประโยชน์และความสุขต่อประชาชนทุกภาคส่วนอย่าง แท้จริง เป็นรูปธรรม

ให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นองค์กรรูปแบบพิเศษที่มีกฎหมายเฉพาะจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีภาครัฐ โดย กพต. มอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยตั้งงบและเบิกจ่ายในภารกิจที่ กพต. มอบหมายหรือเห็นชอบให้ดำเนินการ หรือตามที่ประธาน กพต. เห็นควร เหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้งาน ต่าง ๆ มีความรวดเร็ว เป็นรูปธรรม ได้ใจมวลชนในพื้นที่ อันจะมีผลต่อความไว้วางใจ เชื่อใจ ความมั่นใจต่อรัฐ และความเป็นพลเมืองไทย ขอให้สำนักงบประมาณให้การสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไปด้วย

3.6 เพื่อดำเนินการตามมติ กพต. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ศอ.บต. ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ กพต. เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานแทน กพต. จำนวน 4 คำสั่ง ดังนี้

3.6.1 คำสั่ง กพต. ที่ 6/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.6.2 คำสั่ง กพต. ที่ 7/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารกิจกรรมโศบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ภายใต้กรอบระเบียบ เศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2565 - 2571) และคณะทำงาน

3.6.3 คำสั่ง กพต. ที่ 8/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.6.4 คำสั่ง กพต. ที่ 9/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ศอ.บต. เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปผลการประชุม กพต.
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี



(สมเกียรติ ผลประยูร)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทรศัพท์ 0 7320 3740

โทรสาร 0 7320 3872